

Số: /BC-UBND

Tủa Chùa, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (từ 15/12/2020 đến 15/11/2021)

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 4 của HĐND huyện khoá XXI, UBND huyện báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

- Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện làm tốt công tác tham mưu quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm; tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, qua đó đã góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ án phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

- Trên địa bàn huyện không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, đòi nợ thuê, tội phạm công nghệ cao... Tuy nhiên, tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng tăng (tăng 05 vụ so với năm 2020), phương thức thủ đoạn chủ yếu lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của cá nhân, tổ chức trong quản lý tài sản để thực hiện hành vi phạm tội; đối tượng gây án chủ yếu là đối tượng không nghề nghiệp, nghiện các chất ma túy (chiếm 62,5% tổng số đối tượng bị bắt, khởi tố về tội trộm cắp tài sản). Tội phạm ma túy vẫn tiếp tục phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi (cắt giấu, vận chuyển, mua bán), các đối tượng phạm tội chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Tình hình vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ có chiều hướng gia tăng, nhất là việc sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

- UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản⁽¹⁾ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an huyện tăng cường

⁽¹⁾ Chương trình số 208/CTr-UBND ngày 23/3/2021 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2021; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/01/2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 04/02/2021 về công tác phòng, chống mại dâm năm 2021; Kế hoạch số 35/KH-

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản⁽²⁾ chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

2. Công tác phòng ngừa

- Cơ quan chức năng của huyện đã triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, do vậy đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo, hướng dẫn nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho Nhân dân, để Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, không di cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật... tăng cường nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tăng cường quản lý, kiểm tra phòng, chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi buôn lậu và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm⁽³⁾; chính quyền cơ sở làm tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục 44 người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương, 03 đối tượng chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và 04 đối tượng chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; quan tâm, giúp đỡ người được đặc xá, tha tù trước thời hạn, chấp hành xong hình phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trở về địa phương, giúp họ tránh sự mặc cảm, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm. Thường xuyên giáo dục, răn đe, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại cơ sở, trong đó chú trọng công tác gọi hỏi, răn đe đối tượng hình sự, lập hồ sơ đưa đối tượng vào Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở

UBND ngày 24/02/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 19/3/2021 về công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 03/3/2021 về tổ chức công tác cai nghiện ma túy năm 2021; Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 về việc thành lập tổ công tác liên ngành tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn huyện...

⁽²⁾ Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 01/11/2013 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm mua bán người”; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030...

⁽³⁾ Tổ liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã kiểm tra bếp ăn tập thể của 04 trường học trên địa bàn huyện, qua kiểm tra cơ bản các cơ sở bếp ăn tập thể chấp hành tốt công tác vệ sinh ăn toàn thực phẩm, chưa phát hiện vi phạm.

cai nghiện bắt buộc và truy bắt các đối tượng truy nã⁽⁴⁾, trốn thi hành án. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, phá nhỏ cây thuốc phiện⁽⁵⁾ trên địa bàn huyện.

- Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện đã chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm mua bán người, di cư tự do, xuất cảnh trái phép... và ký cam kết bảo đảm ANTT cho 42 cơ quan, 38 doanh nghiệp, 41 nhà trường, 120 thôn, bản, tổ dân phố và 10.475 hộ gia đình; tiếp tục củng cố nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tranh thủ người có uy tín, trưởng các dòng họ để họ vận động con cháu, nhân dân trong thôn bản chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Ban An toàn giao thông huyện tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy⁽⁶⁾, khắc phục sửa chữa hạ tầng giao thông xuống cấp, nhất là mùa mưa, tạo điều kiện cho người và phương tiện đi lại thuận lợi hạn chế tai nạn giao thông. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

3. Công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật

3.1. Tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Năm 2021, các lực lượng chức năng huyện đã phát hiện, xử lý 90 vụ, 103 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực trật tự xã hội, ma túy, kinh tế - môi trường, trong đó: Khởi tố 32 vụ, 40 bị can, xử lý vi phạm hành chính 38 vụ, 63 đối tượng, đang củng cố hồ sơ xử lý 20 vụ theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- *Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội*: Xảy ra 29 vụ, 56 đối tượng (*tăng 07 vụ so với năm 2020*), trong đó, đã điều tra làm rõ và bắt khởi tố 10 vụ, 13 bị can về các tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bạc, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%; thu giữ 06 xe máy và một số tài sản khác tổng trị giá khoảng 22,871 triệu đồng; xử lý vi phạm hành chính về trật tự xã hội 19 vụ, 43 đối tượng về hành vi đánh nhau gây mất trật tự công cộng, đánh bạc, trộm cắp tài sản, thu nộp ngân sách Nhà nước 58,5 triệu đồng.

⁽⁴⁾ Năm 2021, Công an huyện đã bắt được 02 đối tượng truy nã, trong đó: chủ trì bắt 01 đối tượng, phối hợp bắt 01 đối tượng; bắt đưa 08 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại trại Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc (01 đối tượng truy tìm), 19 người nghiện ma túy vào Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên để cai nghiện bắt buộc.

⁽⁵⁾ Phát hiện 02 hộ gia đình ở xã Mường Đùn và thị trấn Tòa Chùa trồng 288 cây thuốc phiện lẫn rau cải trong vườn, đã lập hồ sơ xử lý VPHC, nộp ngân sách nhà nước 5,5 triệu đồng.

⁽⁶⁾ Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên, huyện Tòa Chùa xây dựng 02 phóng sự tuyên truyền công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa 08 lượt tại các xã, thị trấn với 615 người nghe và cam kết không vi phạm; tổ chức ký cam kết đối với 85 trường hợp là chủ phương tiện, người điều khiển các phương tiện thủy nội địa tại các xã Huổi Sỏ, Tòa Thàng, Sín Chải chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa, 714 trường hợp không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; nhắc nhở 890 lượt lái xe ô tô chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Tuyên truyền lưu động 231 lượt về các chế tài xử phạt của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP trên địa bàn huyện.

- *Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy*: Phát hiện, bắt 21 vụ, 27 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ gồm 44,8073g Heroine, 97 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 10,4964g (*tăng 13 vụ so với năm 2020*); trong đó, khởi tố 18 vụ, 23 bị can; xử lý vi phạm hành chính 03 vụ, 04 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu nộp ngân sách Nhà nước 4,5 triệu đồng.

- *Giao thông*: Bắt, khởi tố 02 vụ, 02 bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (*tăng 02 vụ so với năm 2020*).

- *Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường*: Phát hiện, xử lý 38 vụ, 18 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản, cát trái phép (trong đó, 20 vụ gỗ vô chủ), thu giữ 83,017m³ gỗ các loại, 04 xe máy, 01 máy cưa xăng, *tăng 01 vụ so với năm 2020*. Khởi tố 02 vụ, 02 bị can vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; xử lý vi phạm hành chính 16 vụ, 16 đối tượng, nộp ngân sách Nhà nước 175 triệu đồng; đang củng cố hồ sơ xử lý 20 vụ theo quy định của pháp luật.

3.2. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; điều tra, xử lý tội phạm

- Năm 2021, các cơ quan chức năng huyện đã tiếp nhận và giải quyết 27 tin báo, tố giác về tội phạm⁽⁷⁾ (đạt 100%); đã giải quyết xong 22/27 tin báo, tố giác về tội phạm (đạt 81,48%). Trong đó, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 05 tin; ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự 17 tin báo, tố giác; hiện đang giải quyết 05 tin báo.

- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện thụ lý điều tra 44 vụ⁽⁸⁾, 54 bị can. Kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 35 vụ, 41 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ, đình chỉ 01 vụ, 01 bị can, đang điều tra 07 vụ, 12 bị can. Quá trình điều tra, giải quyết các vụ án hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm; không để oan sai, sót lọt tội phạm.

4. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội

- Thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn huyện; tiếp tục rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và các loại hình dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm pháp luật như dịch vụ cho thuê lưu trú, cầm đồ, karaoke... để quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh tội phạm và các đối tượng lợi dụng phạm tội. Đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân⁽⁹⁾ để phục vụ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, nâng cao công tác quản lý Nhà nước về dân cư, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

⁽⁷⁾ Trong đó, năm 2020 chuyển sang 06 tin báo, tố giác tội phạm; tiếp nhận mới 21 tin báo, tố giác tội phạm.

⁽⁸⁾ Trong đó, năm 2020 chuyển sang 08 vụ, 08 bị can; khởi tố mới 32 vụ, 40 bị can; Kiểm lâm huyện chuyển sang 02 vụ; VKSND chuyển điều tra lại 01 vụ, 04 bị can (trong đó, tách 01 vụ, 04 bị can thành 02 vụ, 04 bị can).

⁽⁹⁾ Thu nhận 35.122/36.903 hồ sơ cấp CCCD (đạt tỷ lệ 95,2%).

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền⁽¹⁰⁾, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiến hành kiểm tra 856 hộ gia đình nhà ở riêng, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn mở lối thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra; qua kiểm tra cơ bản các cơ sở, hộ gia đình chấp hành tốt công tác PCCC. Trong năm 2021, xảy ra 03 vụ cháy, trong đó: cháy 01 cơ sở xay xát thóc, 01 lán nương, 6000m² rừng trồng (*giảm 01 vụ so với năm 2020*); tài sản thiệt hại khoảng 240.000.000đ (*hai trăm bốn mươi triệu đồng*). Qua điều tra, đã làm rõ nguyên nhân các vụ cháy trên là do chập điện và bất cẩn trong việc sử dụng lửa.

- Tăng cường công tác nắm người, nắm hộ; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn huyện giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các lực lượng chức năng đã vận động Nhân dân giao nộp 106 khẩu súng tự chế (trong đó, 12 khẩu súng kíp, 94 khẩu súng bắn hơi cùn), 01 thanh kiếm, *tăng 39 khẩu so với năm 2020*.

- Chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện làm tốt công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy và các văn bản hướng dẫn thi hành cho quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn; đã xử lý 644 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (*so với năm 2020 tăng 237 trường hợp vi phạm*), trong đó: Phạt, thu nộp ngân sách nhà nước 469,95 triệu đồng đối với 638 trường hợp, cảnh cáo 06 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 28 trường hợp.

5. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

- UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đồng thời đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

- Chỉ đạo Công an huyện làm nòng cốt phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội, gắn với thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ

⁽¹⁰⁾ Tuyên truyền đảm bảo an toàn công tác PCCC và hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 cho 88 người là lãnh đạo, công nhân viên chức tại chi nhánh Điện lực, Trung tâm Y tế huyện Tòa Chùa; phối hợp xây dựng 02 phóng sự, 70 pano khẩu hiệu, 120 tờ rơi, 15 bộ tài liệu, 05 tin bài, 16 lượt tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh tại chợ Trung tâm huyện, chợ xã Xá Nhè; tổ chức cho 39 cơ sở là cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý đảm bảo an toàn về công tác PCCC&CNCH.

trợ trên địa bàn toàn huyện; chủ động tổ chức hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quán triệt, triển khai công tác bảo đảm ANTT và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh tích cực tham gia; tham mưu củng cố, kiện toàn và duy trì hiệu quả hoạt động của 137 dòng họ bình yên, 133 tổ an ninh, 133 tổ hòa giải, 01 điểm sáng về giúp đỡ người làm lỗi tại cộng đồng, gắn với tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố, hộ gia đình văn hóa.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch; quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác dân vận; đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí ANTT trong chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới.

6. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội

- Ngày 14/4/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tòa Chùa năm 2021, chọn xã Huổi Sớ là địa bàn cần chuyển hóa. UBND huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo cuộc vận động chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện, UBND xã Huổi Sớ triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên.

- Tại địa bàn được chọn chuyển hóa, công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm đã được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Các lực lượng chức năng đã tổ chức 07 buổi tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy, mua bán người... cho 425 người; đồng thời, phát động phong trào bảo vệ ANTT và ký cam kết bảo đảm ANTT cho 544 hộ.

- Các lực lượng chức năng và UBND xã Huổi Sớ đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra cơ bản, quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng trong diện quản lý (22 đối tượng nghiện). Rà soát và củng cố hệ thống chính trị ở 07/07 thôn bản, nhất là lực lượng nòng cốt làm công tác bảo đảm ANTT; tham mưu giải quyết dứt điểm 01 vụ tranh chấp đất đai, giải quyết ổn định 02 vụ việc, kiến nghị phản ánh, đòi yêu sách liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; gọi, hỏi răn đe, giáo dục 07 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cho cam kết đảm bảo ANTT; phát hiện, bắt 01 đối tượng truy nã, 01 đối tượng trộm cắp tài sản; thu hồi được 03 khẩu súng bắn hơi còn tự chế, xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ, 04 đối tượng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, thu nộp ngân sách nhà nước 4 triệu đồng; vận động 01 đối tượng trộm cắp tài sản ra trình diện và bàn giao cho Công an huyện Tuần Giáo; xây dựng mới 01 mô hình “Dòng họ tự quản”. Qua đó, đã chuyển hóa thành công địa bàn xã Huổi Sớ, huyện Tòa Chùa.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Tình hình ANTT trên địa bàn được bảo đảm giữ vững và ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn huyện.

- UBND huyện đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo các chi đảng bộ từ huyện đến cơ sở, tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai, thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, ngành, lĩnh vực, qua đó đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia đông đảo, tích cực của quần chúng nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Tồn tại, hạn chế

Tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản còn tiềm ẩn phức tạp, có xu hướng gia tăng trong cơ cấu tội phạm.

Tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra trên địa bàn huyện, chưa được ngăn chặn triệt để.

- Nguyên nhân

Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, công tác đưa đối tượng đi cai nghiện tại cộng đồng chưa hiệu quả, tỷ lệ tái nghiện cao, số người nghiện còn nhiều dẫn đến tội phạm ma túy còn tiềm ẩn phức tạp và nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác gia tăng, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản.

Công tác nắm tình hình, dự báo tình hình của một số cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế; còn lúng túng, chủ quan, thiếu cảnh giác trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý; công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật hiệu quả chưa cao, một số người dân chỉ thấy lợi ích trước mắt nên đã vô tình tiếp tay cho bọn tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ rừng.

Lực lượng nòng cốt làm công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật còn mỏng, kinh nghiệm trong công tác đấu tranh đối với một số loại tội phạm còn hạn chế, trong khi đó thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm ngày càng tinh vi khó phát hiện, đấu tranh.

Do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới việc triển khai các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện về tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng.

2. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, tập trung vào khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

3. Tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, củng cố tài liệu, chứng cứ về hoạt động của tội phạm, đảm bảo các vụ án xảy ra phải được xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để oan sai, sót lọt tội phạm.

4. Chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn; chủ động phòng ngừa và làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người, tài sản trên địa bàn; quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu, tăng cường quản lý tạm trú, tạm vắng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực giải quyết hiệu quả tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ và làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để bọn tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án.

5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm, quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng đối tượng. Quản lý, giáo dục, giám sát người chấp hành án ngoài xã hội, số tù tha về, tạo mọi điều kiện để sớm xóa đi mặc cảm tái hòa nhập cộng đồng và không tái phạm.

6. Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động mở các đợt cao điểm liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người; tăng cường công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, buôn lậu. Chỉ đạo các tổ công tác liên ngành thực hiện nghiêm kế hoạch tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Trên đây là Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CAH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tuyết Ban

